



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นปร.) รุ่นที่ ๑๒  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(สำนักงาน กปร.) กำหนดจัดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นปร.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นปร.) รุ่นที่ ๑๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสุพร ตรีนรินทร์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการนักรบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นปร.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายสมชาย คนตรง	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒	นายมานพ ทาจาก	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓	นางสุนีย์ บุษพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔	นางสาวณัฐยานี ทวีวงศ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕	พันเอก ยุทธพรหม จักขุรักษ์	ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน	กองบัญชาการกองทัพไทย
๖	พันเอก เกรียงศักดิ์ พวงสอน	รองผู้อำนวยการกอง	กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๗	นายอนุชาติ คชสถิตย์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี	กรมการข้าว
๘	นายเจนณรงค์ ทองอยู่	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร	กรมชลประทาน
๙	นางสาวมยุรี ศรียุคุณธร	ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ	กรมชลประทาน
๑๐	นายองอาจ แสนอุบล	ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน มุกดาหารสำนักงานชลประทานที่ ๗	กรมชลประทาน
๑๑	นายเจษฎา ตงศิริ	ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๕	กรมชลประทาน
๑๒	นายชวลิต ฉลอม	ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	กรมชลประทาน
๑๓	นายกิตติศักดิ์ แสงผล	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๘	กรมชลประทาน
๑๔	นายชัชชัย หนูเจริญ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๖	กรมชลประทาน
๑๕	นายพิสิฐ งามมณี	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางนรา สำนักงานชลประทานที่ ๑๗	กรมชลประทาน
๑๖	นายเอกชัย คำธานี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน กำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ ๔	กรมชลประทาน
๑๗	นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล	ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	กรมประมง
๑๘	นายสายฝน วงษาทุม	ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	กรมปศุสัตว์
๑๙	นายธนากร กิรติภควัต	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมป่าไม้
๒๐	นางสาวช่อแพรว ทินพรรณ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมป่าไม้

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม  
โครงการนักรบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๒๑	นายชาคริต อินนะระ	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการ ใช้ที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน
๒๒	นายเทวรัตน์ บุรณ์สวัสดิ์พงษ์	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรมวิชาการเกษตร
๒๓	นายวัลลภ จันทรงาม	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดระยอง	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๔	นายนาถ บำรุงพาณิชย์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๕	นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช
๒๖	นางลักขวรรณ พวงไม่มี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช
๒๗	นางสาวมนทิรา เข้มทอง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กร การเงินชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน
๒๘	นางสาวพุทธพร เค้าชาติชาย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน
๒๙	นางสาวพีรรัตน์ ราชเพชร	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาลูกค้า สถาบันและองค์กรชุมชน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
๓๐	นางสาวพนารัตน์ พนัสจุฑาบุลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓๑	นางสาวสุรชาติพิศ การรักษา	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรฉะเชิงเทรา หัวหน้างานวิชาการเกษตร	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๒	นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ	หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๓	นางนภาพร ไสยวิจิณ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๔	นางศิวพร แสนมงคล	หัวหน้างานศึกษาและพัฒนางานปลูกพืช	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๕	นายกฤษฎา ผกกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๓๖	นางสาวปัดดาพร จำปาทอง	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ ๓ ลพบุรี	กรมทรัพยากรน้ำ
๓๗	นายไพจิตร เค้ากล้า	เลขานุการกรม	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๓๘	นางธนวรรณ ไชยพานิชย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

## รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการนักรบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๙	นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๔๐	นายปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔๑	พันเอกหญิง พรธวัช จารุกัลป์	ประจำมณฑลทหารบกที่ ๓๒	มณฑลทหารบกที่ ๓๒ กองทัพบก
๔๒	นายธนะ กลิ่นบางพูด	ผู้อำนวยการฝ่ายภาพและอุปกรณ์	มูลนิธิชัยพัฒนา
๔๓	นายธนากร สุวรรณศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน	มูลนิธิชัยพัฒนา
๔๔	นางสาวศิริส เตชะอภิชาติ	หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการผู้บริหาร	มูลนิธิโครงการหลวง
๔๕	นางสาวประภัสสร อารยะกิจ เจริญชัย	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	มูลนิธิโครงการหลวง
๔๖	นางสาวกมลชนก สกุลประเสริฐ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ อุตสาหกรรมทางการแพทย์	มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม ราชูปถัมภ์
๔๗	นางสาวปวีณา พึ่งแพง	ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๔๘	นายกฤตยรัฐ ปารมี	ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาชีวิตชนบท	มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
๔๙	นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๑	สำนักงาน กปร.
๕๐	นางวิไล หมอกอรุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร	สำนักงาน กปร.
๕๑	นางธัญวรัตน์ สืบสาย	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๒	สำนักงาน กปร.